



# ข่าวปศุสัตว์

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4494 และ 0-2653-4444 ต่อ 3352-3 โทรสาร 0-2653-4934

กรมปศุสัตว์จัดโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงเขต กทม.-ปทุมฯ-นนท์ และสมุทรปราการ(19/2556)

กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555-เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ขึ้น เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะทำให้ไม่พบผู้เสียชีวิตและสัตว์ที่ต้องตายด้วยโรคนี้อีกต่อไป

นายสัตวแพทย์ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ คนและสัตว์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตทั้งหมด โดยในปี พ.ศ.2555 (มกราคม-กันยายน) ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 4 ราย ซึ่งกรุงเทพมหานครมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 รายและยังตรวจพบการติดเชื้อในสัตว์มากที่สุดของประเทศ เหตุผลสำคัญคือ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวซึ่งเป็นพาหะหลักของโรคยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมด อีกทั้งจำนวนสุนัขและแมวในที่สาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำไปปล่อยในที่สาธารณะ และไม่มีการควบคุมจำนวนประชากร ทำให้เกิดการผสมพันธุ์กันจนเพิ่มจำนวนมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่พบผู้เสียชีวิตและสัตว์ที่ต้องตายด้วยโรคนี้อีกต่อไป กรมปศุสัตว์ จึงได้จัดทำโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสุนัขจรจัดจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ในปี 2553 ถึง 2555 ขึ้น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 รวม 4 เดือน โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว รับเลี้ยงสุนัขที่เจ้าของไม่สามารถเลี้ยงได้ และการส่งเสริมประชาชนให้เลี้ยงสุนัขอย่างรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อโรคจากสัตว์เลี้ยง ตลอดจนรับบริจาคอาหารสุนัขเพื่อนำไปเลี้ยงสุนัขไม่มีเจ้าของในโครงการบ้านหมาน่าอยู่ของกรมปศุสัตว์ จากโครงการฯ ดังกล่าวจะทำให้สุนัขและแมวในที่สาธารณะพื้นที่เสี่ยงได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมอย่างทั่วถึง ประชากรสุนัขและแมวลดลงจากการบริการผ่าตัดทำหมัน การรับเลี้ยงสุนัขที่ประชาชนไม่สามารถเลี้ยงได้ ซึ่งจะลดปัญหาการเพิ่มจำนวนสุนัขแมวในที่สาธารณะ และยังส่งเสริมประชาชนเลี้ยงสุนัขอย่างรับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจะลดความเสี่ยงของประชาชนจากการสัมผัสเชื้อจากสัตว์เลี้ยงทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้อีกต่อไป อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบำบัดรักษาโรคสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ โทร. 0-2653-4481 หรือ 0-2653-4444 ต่อ 1462-3 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์